

ความกลัวกับความเชื่อ

ดร.อุบลวรรณ มีชูธน

ทำไม “สมบุรณ์แบบ” ไม่มาคริสตจักรถึงสองอาทิตย์สมบุรณ์แบบไม่กล้ามาและหลบหน้าพี่น้องในคริสตจักร เพราะเขามีสิ่วหัวข้างขึ้นที่ปลายจมูกสมบุรณ์แบบกลัวอะไร เขาคิดว่าคนทั้งคริสตจักรต้องทักเขาเรื่อง “สิ่วหัวข้าง” สมบุรณ์แบบไม่รู้ว่าไม่มีใครสนใจสิ่วหัวข้างของเขามีแต่เขาเท่านั้น “กระชุ่มกระชวย” เปลี่ยนเสื้อผ้าหลายชุด ต่างหูหลายคู่และรองเท้าหลายยี่ห้อก่อนขึ้นรถมาคริสตจักร เธอจึงมาคริสตจักรสายเสมอ กระชุ่มกระชวยกลัวอะไรกระชุ่มกระชวยไม่รู้ว่าคุณอื่นไม่สนใจต่างหู รองเท้า หรือเสื้อผ้าของเธอเหมือนเธอสนใจ ถ้าวันนี้คุณอารมณ์ไม่ดีด้วยเรื่องอะไร คุณลองถามตัวเองตรงไปตรงมาว่า “คุณกำลังกลัวอะไรอยู่” ถ้าคุณกลัวตอบอารมณ์ของคุณจะดีขึ้น เพราะอารมณ์ในทางลบทุกชนิดเกิดจากความกลัวและความกลัวกลับกลายเป็นความกล้าด้วยความเชื่อ ใ้พวกเราลองเรียนรู้เรื่องความกลัวกับความเชื่อจากชีวิตของพระเยซู และพระธรรมอิสยาห์ 41:8-20 พระเยซูในสวนเก็ธเซมาน

คุณเคยมีความเครียดสุดขีดไหม เพื่อน ๆ หลายคนอธิบายว่า เวลาเขาเครียดเขาจะนอนไม่หลับ สมองค้าง หัวใจเกิดอาการวาบ ๆ ฯลฯ คุณมีอาการอย่างไรบ้าง พระเยซูเครียดสุดขีดในสวนเก็ธเซมาน พระองค์มีอาการอย่างไร พระองค์ทรงเป็นทุกข์หนักในใจ เหงื่อของพระองค์ไหลออกเป็นเม็ดใหญ่เหมือนเลือด พระองค์มีความทุกข์กังวลเมื่อเห็นสาวกนอนหลับ พระองค์มีอาการปวดหัว ๆ กัน ดูเหมือนว่าพระองค์ทรงว่าเหวอย่างหนักด้วยพระเยซูทรงกลัวอะไร เมื่อพระองค์พบกับพระบิดาว่า “ขอให้ถั่วนี้เลื่อนพื้นไปจากข้าพระองค์เถิด” ภาพยนตร์เรื่อง “แพสชั่นออฟเดอะไครสต์” คงจะให้คำตอบพวกเราได้ถึงความทุกข์ทรมารที่พระองค์จะได้รับเมื่อเขาโอบยติและตรึงพระองค์ และที่สุดของความทุกข์คือการที่พระองค์จะไม่สามารถติดต่อกับพระบิดาได้ สายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างพระบุตรพระบิดาต้องขาดสะบั้นเมื่อพระเยซูทรงรับแบกบาปของเรา พระองค์กลับกลายเป็นลูกที่พลัดหลงจากพ่อและพระองค์ถูกละทิ้งให้เผชิญกับความตายเพียงลำพัง

พระเยซูทรงพิชิตความกลัวได้อย่างไร พระเยซูทรงอธิษฐานยาวนานด้วยความสัมพันธ์อันสนิทกับพระบิดาพระองค์ทรงไว้วางใจในพระบิดา แล้วพระองค์เผชิญหน้ากับความกลัวนั้นทุกชั้นตอน ด้วยความเชื่อใจในพระบิดา พระเยซูยอมให้ศัตรูจับกุม ด้วยความเชื่อใจในพระบิดาพระองค์ยอมให้ศัตรูโอบยติบนหน้าและถ่มน้ำลายรด ด้วยความมั่นใจในพระคำสัตย์ของพระบิดา พระเยซูทรงนิ่งเงียบเมื่อเขาไต่สวนพระองค์ด้วยความเชื่อฟังในพระบิดาพระองค์ยอมให้ศัตรูตรึงและพระองค์ยอมตาย พระเยซู

พิชิตความกลัวอย่างครบถ้วนด้วยความเชื่อในพระบิดา โดยความเชื่อพระเยซูจึงมีชัยชนะเหมือน
มัจจุราชเหนือความตายเหนือบาปและเหนือทุกข์ทั้งปวง

พระธรรมอิสยาห์ 41:8-20 เป็นคู่มือของ “คนจี้กั้ว” ในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าสอนให้เรา
ก.เราคือใคร ข. พระเจ้าสัญญาอะไรไว้กับเรา ค. พระเจ้าอยากให้เราทำทัศนคติอย่างไร

ก.เราคือใคร

พระเจ้าตรัสว่า เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่เล็กน้อยด้วย (อิสยาห์ 41:9,14) เราเป็นคน
เล็กน้อยของโลกนี้ที่พระเจ้าลากลุ่มกึ่งมาจากสุดปลายแผ่นดินโลก ในสายตาของโลกแล้วเราเป็นเหมือน
ตัวหนอน เราเป็นคนจนคนขัดสน (อิสยาห์ 41:9,14ก,17) เราต้องเจียมตัว แต่ในสายพระเนตรพระเจ้า
เปลี่ยนตัวหนอนนี้เป็นผีเสื้อแล้วตั้งเราเป็นผู้รับใช้ เราต้องภูมิใจด้วยและเจียมตัวด้วยเพราะนี่คือความ
จริงฝ่ายพระเจ้าและความจริงฝ่ายโลกเกี่ยวกับตัวของเรานี้ว่า “เราคือใคร”

ข.พระสัญญาของพระเจ้า

พระสัญญาตอนนี้ได้สัญญากับเราหลายประการคือ

ก.พระเจ้าเลือกเราแล้วและจะไม่ล้มเลิกการเลือก หรือ โยนเราทิ้งเหมือนเราโยนถุงขยะ (อิสยาห์
41:9)

ข.พระเจ้าจะอยู่กับเรา พระองค์เป็น “ยาชูกำลัง” ของเรา พระองค์จะโต้ปเราด้วยพลังของ
พระองค์ (อิสยาห์ 41:10)

ค. พระเจ้าเข้าข้างเราเสมอ คือ ยกมือขวาให้เราเป็นชนะเสมอในทุกกรณีของชีวิต ไม่ว่าดีหรือ
ร้าย เรามีความสุขได้และชัยชนะ (อิสยาห์ 41:10ค)

ง. พระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเวลาเราไร้ค่าถูกทอดทิ้งเหมือนของถูกจำหน่ายลืมนอยู่ในโรงจำหน่าย เพราะ
พระเจ้าเป็นผู้ไถ่เรา (อิสยาห์ 41:4)

จ. พระเจ้าจะใช้เราทำสิ่งยิ่งใหญ่เกินกำลังของเรา เพื่อเราจะหัวเราะและคุยโตโอ้อวดถึง
พระองค์ ไม่ใช่อวดตัวเรา (อิสยาห์ 41:16)

ฉ. พระเจ้าจะช่วยในความอดอยากหิวกระหายของเรา พระเจ้าจะเปลี่ยนความกัณดารของชีวิต
ให้กลายเป็นความสุขสมบูรณ์ได้ (อิสยาห์ 41:17-20) พระเจ้าสัญญาพระพรอันยิ่งใหญ่เหล่านี้เพื่อเราจะมี
ทัศนคติไม่กลัวและคนทั้งปวงจะรู้ว่า พระเจ้าสถิตอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ผู้เป็นคนขัดสนยากไร้เป็น
คนแปลกหน้าของแผ่นดิน และเป็นคิ่งตัวหนอนในมลทินของแผ่นดินโลก และยิ่งกว่านั้นอีก พระเจ้า
อยากให้ผู้รับใช้ของพระองค์ไม่กลัวต่อศัตรู ไม่กลัวความยากไร้และไม่กลัวความลำบากของชีวิต พระ
เจ้าอยากให้ผู้รับใช้เชื่อวางใจไว้ใจพระเจ้าเพื่อผู้รับใช้จะเบาตัว เบาใจ และบินสูงกับพระองค์ผีเสื้อบินสูง

เพราะตัวของมันเบาเวลาคนบ้านนอกจะจับตัวหึ่งห้อยหรือตัว “ทิ้งถ่วง” เขาจะร้องว่า “ทิ้งถ่วงหนักหนัก ๆ ๆ” แล้วทิ้งถ่วงก็จะบินต่ำเรียดิน คนก็จะจับขังไว้ในถ้วยแก้วไข่อ่านหนังสือต่างแสงเทียน ทิ้งถ่วงตายในถ้วย คุณและดิฉันมีสิทธิ์ 100% ที่จะเป็นผู้เสียเบาะๆ หรือทิ้งถ่วงหนัก ๆ คุณและดิฉันเลือกเชื่อหรือเลือกกลัวก็ได้ แต่ดิฉันชอบบิน ไม่ชอบตายในถ้วย.

ที่มา : พระคริสตธรรมปริทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 56 ฉบับที่ 307 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2005, หน้า 40-41.